

วารสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

F.I.O. Today

“สร้างสรรค
สวนป่าเศรษฐกิจ
เพื่อความยั่งยืน”

Create forest
plantations for
sustainability



แบบประเมิน
ความพึงพอใจ



E - BOOK
WWW.FIO.CO.TH



"ดชบาลสานรัก"

เนื่องในวันแห่งความรัก
ประจำปี 2567



นายประสิทธิ์ เกิดโต

รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายบริหาร

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ในทุกๆ ปี เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดไฟป่าสูงกว่าช่วงอื่นๆ เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ลมพัดแรง ประกอบกับต้นไม้ใหญ่จำนวนมากผลัดใบ หญ้าแห้งตาย โดยสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์จุดไฟ เพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ รวมถึงการทำอะไรเลือนลอย เมื่อเกิดเพลิงไหม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูง ประกอบกับปัญหาหมอกควันที่เป็นผลกระทบมาจากไฟป่า ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำวิธีป้องกันไฟป่าและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย กรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม ดังนี้

ที่ปรึกษา

- นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- นายประสิทธิ์ เกิดโต, นายชาญณรงค์ อินทนนท์, นายถนอมศักดิ์ เจียบแหลม รองผู้อำนวยการ

กองบรรณาธิการและออกแบบ

- ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง

1. ดูแลและเก็บกวาดพื้นที่ให้โล่งเตียน ไม่ให้มีใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง หรือหญ้าแห้งกองสุม เพราะหากเกิดไฟไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี



2. สร้างแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น หมั่นเก็บกวาดและกำจัดเชื้อเพลิงจำพวก ใบไม้ กิ่งไม้แห้งและหญ้าที่ทับถมบนแนวกันไฟ



3. เพิ่มความระมัดระวังการจุดไฟในป่าเป็นพิเศษ หากก่อกองไฟหรือประกอบอาหารในป่า ควรควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดหลังใช้งานเสร็จแล้วควรดับไฟให้สนิททุกครั้ง



4. หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า เช่น เผาขยะหรือตอซังข้าวบริเวณริมข้างทาง เป็นต้น หากจำเป็นต้องจุดไฟหรือเผาขยะควรควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมควรเตรียมพื้นที่ปลูกป่า นอกจากป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ในสวนป่าอย่างเด็ดขาดแล้ว ในกระบวนการเก็บบริบ สมเผา ในการเตรียมพื้นที่ปลูกป่าที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการลดการสุมเผา เก็บเศษใบไม้ฝังกลบทำปุ๋ย ใช้เทคนิควิธีให้เกิดมลพิษทางอากาศให้น้อยที่สุดและเป็นแบบอย่างให้เกษตรกร ในการเก็บกำจัดตอซังพืชเกษตร



ส.คช. จัดกิจกรรม "คชบาลสานรัก" เนื่องในวันแห่งความรัก 2567



เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง จัดกิจกรรม "คชบาลสานรัก" เนื่องในวันแห่งความรักประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายพัชระ สิมะเสถียร) เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคู่รักเป็นจำนวนมาก มีคู่รักได้เข้าร่วมขบวนแห่ช้างจำนวน 15 คู่ โดยมีคู่รักที่จดทะเบียนสมรส จำนวน 10 คู่ และคู่รักที่เดินร่วมฉลองความรัก จำนวน 5 คู่

ในการนี้ ส.คช. ยังได้รับการสนับสนุนของที่ระลึกให้กับคู่รักจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย, ร้านอาหารวังวิวการ์เดิน และร้านแม่ปางคาเฟ่ โดยมีผู้ร่วมเป็นสักขีพยานรักในงานคชบาลสานรักจำนวน 300 คน



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

จ.อ.ป. ปลุป่าเพื่อประชาชน

ข่าวผู้บริหาร F.I.O.



กส. - อ.อ.ป. ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายณพดล พลเสน เลขาธิการรัฐมนตรีฯ , นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูง



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ รวมถึง นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ ณ ห้องแถลงข่าว (101) อาคารกรมควบคุมมลพิษ

ผู้ตรวจราชการ กส. ตรวจเข้มการดำเนินงาน อ.อ.ป. ปีงบประมาณ 2567 พร้อมติดตามข้อสั่งการ กส.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางภาวิณี ณ สายบุรี และนายสิทธิชัย เสรีสงแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) อาทิ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงาน (Flagship Project) ตามนโยบาย ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ อ.อ.ป. ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รองชาญณรงค์ ติดตาม “การพัฒนาที่ดินแปลงคองหงส์” ในพื้นที่ ออป.ใต้ พร้อมเก็บข้อมูลจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ให้องค์กร



เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 2 พร้อมด้วย นายชุนดม เพชรสังข์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อติดตามความคืบหน้า “โครงการพัฒนาที่ดินแปลงคองหงส์จังหวัดสงขลา” ของ อ.อ.ป. โดยมี นายณัฐภัค ไตรวนาธรรม กรรมการผู้จัดการโครงการขนาดใหญ่ วิลเลจกิจการร่วมค้า SOUTHERN PROPERTY ให้การต้อนรับและนำคณะ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

จาก อ.อ.ป. เยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการ พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนธุรกิจขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ สร้างโอกาสทางการแข่งขันและความยั่งยืนสู่องค์กรต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลานกิจกรรม F.I.O.

อ.อ.ป. จัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 67 ทิวชม หลักสูตร “นบส. รุ่นที่ 2” หวังเตรียมพร้อมให้เป็นผู้บริหารองค์กรในอนาคต

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรนต์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักรบริหารระดับสูงของ อ.อ.ป.” (นบส.อป.) รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ อ.อ.ป. ให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความพร้อมในการเป็นผู้นำที่มีความรู้ความเข้าใจ ความพร้อมด้านภาวะผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีและเหมาะสมกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่ดีของ อ.อ.ป. ในอนาคต ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ สำหรับการนำเสนอผลงานแบบกลุ่มเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้รับเกียรติจาก นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 เป็นประธานพิจารณาให้คะแนน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ณ ห้องกฤษณรศุภศรี สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง



อ.อ.ป. ชู “ส.คช. เป็นศูนย์ Wellness Center” พร้อมดันโปรแกรมท่องเที่ยว คชาบำบัดและโอสถบำรุงธาตุ ตามนโยบาย Soft Power

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดเผยว่า จากนโยบายด้าน Soft Power ของรัฐบาลที่พร้อมผลักดันอุตสาหกรรม Soft Power สาขาต่างๆ ภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านนโยบาย Soft Power ผ่านการดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการจัดตั้งศูนย์ Wellness Center โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต่างเข้ามาสัมผัสวิถีช้าง วิถีความอยู่อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ส.คช. ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ภายใต้ชื่อ “คชาบำบัดและโอสถบำรุงธาตุ” ซึ่งเป็นโปรแกรมการบำบัดกายและจิตใจร่วมกับช้างและธรรมชาติ และได้เต็มคำกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด



โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจที่สร้างประสบการณ์การบำบัด ผ่านโปรแกรม “คชาบำบัดและโอสถบำรุงธาตุ” หรืออยากสัมผัสช้างไทยท่ามกลางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สามารถเข้ามาได้ที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (เปิดบริการทุกวัน) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออป.เหนือบน ต้อนรับ กฟผ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการ “เชื้อเพลิงชีวมวล”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินตามงคล ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเจ้าหน้าที่จากกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการร่วมประชุมหารือเชิงปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การศึกษาพื้นที่มีศักยภาพสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ.” โดยมี นายนิพล ปาอิน หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า เป็นผู้แทนหน่วยงาน นำเสนอข้อมูลและภาพรวมของพื้นที่ให้กับ



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะดังกล่าว จากนั้น ได้ลงพื้นที่สวนป่าแม่เกาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมสำรวจพื้นที่ตัวอย่าง ที่มีความเหมาะสม สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าในอนาคต



เกาะติดแควดวง F.I.O.



ส.คช. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ของ ส.คช. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดแหล่งน้ำใช้สำหรับช้างสำคัญ ช้างต้น ช้างเลี้ยงในพระองค์ของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และช้างเลี้ยงของ ส.คช. ตลอดจนช้างจากหน่วยงานเอกชนที่มารักษาอาการเจ็บป่วย และช้างที่รับบริจาคไว้ในความดูแลของ ส.คช. เพื่อให้สามารถดูแลและบริหารช้างให้มีน้ำสะอาดและปลอดภัยในการใช้อุปโภคและบริโภค บริเวณอ่างเก็บน้ำโรงช้างต้น สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอกำจัด จังหวัดลำปาง



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน

อ.อ.ป. ตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF “ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ อ.วังเจ้า ประจำปี 67”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สวนป่าเมืองตาก-เชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่างพร้อมด้วยหน่วยงานสังกัด ทส. เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF “การป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอกำจัด ประจำปี 2567” จัดโดยกรมการปกครอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ดา ส้าเกาเงิน นายอำเภอกำจัด เป็นประธานฯ และปล่อยแถวกำลังพลออกปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนร่วมกิจกรรมการณรงค์ส่งเสริม



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แบบบูรณาการ เพื่อความยั่งยืนป้องกัน แก้ไขปัญหามอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอกำจัด อำเภอกำจัด จังหวัดตาก



**อ.อ.ป. ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ งานเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ “Resilience Entrepreneur
การปรับตัวของผู้ประกอบการ ด้วยนวัตกรรมการใช้ประโยชน์ไม้”**



เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มอบหมายให้ นายประเสริฐ จารุกำเนิดกุล หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ และ นายจักรพันธ์ บอกลสันเทียะ หัวหน้างาน งานแปรรูปไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง เป็นผู้แทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และตอบข้อซักถามด้านการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ ในงานเสวนา เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ “Resilience Entrepreneur การปรับตัวของผู้ประกอบการ ด้วยนวัตกรรม การใช้ประโยชน์ไม้” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

**อ.อ.ป. ตะวันออกฯ ลงพื้นที่
ตรวจติดตามงาน พร้อมวางแผนฯ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย**

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายพิชัย ถมพิทม์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ พร้อมด้วย นายदनัย ศรีมงคล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการปลูกบำรุง และการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจของสวนป่าในสังกัด อาทิ งานสวนป่าช่องเม็ก งานสวนป่าพิบูลมังสาหาร และสวนป่าพลาญข่อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ หัวหน้าฝ่ายฯ ได้ให้คำแนะนำการเตรียมการ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดกริตยางพารา ประจำปี 2567/68 ถ่ายทอดข้อสั่งการของผู้บริหาร พร้อมกำกับ ติดตาม และวางแผนการทำไม้ยูคาลิปตัสเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด



**รอง ผอ.อ.อ.ป. ชาญณรงค์ ติดตามงาน
ด้านสวนป่าเศรษฐกิจ “ชนิดไม้โตเร็ว”
ในพื้นที่ ออ.ป.ใต้**

ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 พร้อมด้วย นายชนุดม เพชรสังข์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการดำเนินงานด้านการปลูก , บำรุง และการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ (ชนิดโตเร็ว) ของสวนป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ ออ.ป.ใต้ จำนวน 4 สวนป่า ได้แก่ งานสวนป่าวังวิเศษ , งานสวนป่าอ่าวตงจังหวัดตรัง , งานสวนป่าห้วยน้ำขาว และงานสวนป่าคลองท่อมจังหวัดกระบี่ พร้อมนี้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่สำคัญ โดยมี นางสาวศิริธัญญา พิमान ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตภาคใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าสวนป่าให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนป่าในแต่ละแห่ง



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรู้ท้ายเล่ม F.I.O.



อ.อ.ป. จับมือ SCGC ลงนาม MOU ศึกษา วิจัย การบริการจัดการป่าไม้ และคาร์บอนเครดิต

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนา และสารสนเทศ เป็นผู้แทน อ.อ.ป. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ เรื่อง ศึกษาและวิจัยการบริการจัดการป่าไม้ และคาร์บอนเครดิต” (Forestry and Carbon Credit Management) ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสัญญา จินดาประเสริฐ Enterprise Digital Director ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCGC ให้เป็นผู้ลงนาม โดยมี นายถนอมศักดิ์ เดียงแหลม รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. สายธุรกิจ 1 ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อ.อ.ป. สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ อ.อ.ป. และ SCGC มีเป้าหมายร่วมกันที่จะศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ อาทิ การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้วิเคราะห์การเจริญเติบโตของป่าไม้ ปริมาณการสะสมคาร์บอนในต้นไม้ วิเคราะห์วิธีบริหารจัดการป่าไม้และคาร์บอนเครดิตจากป่าไม้ หรือ Forestry and Carbon Credit Management รวมทั้งการศึกษาเพื่อจัดทำระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ และพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ของพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-information technology) เทคโนโลยีด้านดิจิทัล (Digital technology) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม เป็นต้น



รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวคิดในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ



นายชรัสวัทย์ คำสงค์ (ปีย์) พนักงานสัญญาจ้าง งานนิติการ ๒ ส่วนนิติการ ฝ่ายนิติการ สำนักงานกฎหมาย

สำหรับการเริ่มต้นทำงาน สิ่งที่จะต้องคิดเป็นอันดับแรกคือการบริหารเวลา เรียงลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเวลาให้กับตัวเองเพื่อที่ได้ไปหาความรู้นำมาพัฒนาศักยภาพตนเอง เมื่อเรามีความรู้ เราก็สามารถที่จะทำงานออกมาได้มีประสิทธิภาพที่ดีและก่อให้เกิดผลสำเร็จในงานนั้นๆ อีกทั้งยังยอมรับคำติชมของพี่ เพื่อนที่ร่วมงานเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนา แก้ไขข้อผิดพลาดเช่นกัน

กรุณาส่ง

การนำส่งไปรษณีย์รายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 29/2531
ปณฝ.หลานหลวง



วารสาร F.I.O. Today

ที่อยู่ : สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 282 3243 - 7 ต่อ 1143 - 1145